

**TRAO QUÀ TẾT CHO HỘ NGHÈO...**

(Tiếp theo trang 1)



Đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được Công đoàn ngành Giáo dục trao kinh phí hỗ trợ.

\* Công đoàn ngành Giáo dục vừa tổ chức chương trình trao quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021.

Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm nay các hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên, người lao động được Công đoàn ngành Giáo dục triển khai rất tích cực. Cùng với việc trao kinh phí hỗ trợ cho giáo viên, nhân viên tại các công đoàn cơ sở bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Công đoàn ngành Giáo dục tổ chức thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn để mọi người đều được vui xuân, đón tết, qua đó khích lệ đoàn viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị.

Tại chương trình, Công đoàn ngành Giáo dục đã trao 107 suất quà cho đoàn viên, người lao động đang công tác tại các trường THPT trong toàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 53 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí do UBND tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ.

\* Chiều ngày 7/2, Hội đồng hương Thái Bình tại miền Nam phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh trao quà cho các gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật nặng trên địa bàn thành phố Thái Bình và huyện Kiến Xương.



Hội đồng hương Thái Bình tại miền Nam, Hội Người khuyết tật tỉnh trao quà cho gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

15 suất quà trị giá hơn 2 triệu đồng/suất đã được đại diện Hội đồng hương Thái Bình tại miền Nam, Hội Người khuyết tật tỉnh trao tay những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật nặng, góp phần giúp họ đón tết đầm ấm, vui vẻ. Đây là hoạt động thường niên từ nguồn đóng góp của các thành viên nhằm chia sẻ những khó khăn với người nghèo tại quê hương nhân dịp tết đến, xuân về.

**KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC...**

(Tiếp theo trang 1)

Theo đó, đến sáng ngày 7/2 đã rà soát được 14 trường hợp F2, 13 trường hợp F3 trên địa bàn xã Tân Lập. 3 trường hợp F1 đã được cách ly tại Bệnh viện Phổi Thái Bình, các trường hợp F2 đã cách ly tại nhà, đồng thời có tổ trực quản của địa phương túc trực bảo đảm việc cách ly được tuân thủ theo quy định; các trường hợp F3 đã được giám sát về y tế, khuyến cáo hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh. Hiện nay, công tác truy vết vẫn tiếp tục được khẩn trương thực hiện.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, qua xét nghiệm các trường hợp F1 đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-COV-2.

Sau khi nghe các đơn vị chuyên môn, lãnh đạo huyện Vũ Thư, xã Tân Lập báo cáo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự tích cực, chủ động của địa phương trong triển khai các

biện pháp ứng phó khẩn cấp với dịch. Nhấn mạnh tính chất nguy hiểm và cấp bách của những tình huống mới phát sinh, nhất là trong thời điểm tết Nguyên Đán Tân Sửu đã cận kề, người về quê đón tết sẽ ngày càng đông hơn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tinh thần phòng, chống dịch của xã Tân Lập, huyện Vũ Thư và các địa phương, đơn vị trong tỉnh phải được đặt ở mức cao nhất, sẵn sàng chuyển trạng thái khi có diễn biến mới, đồng thời vẫn tiếp tục duy trì ổn định các hoạt động kinh tế - xã hội để người dân được vui xuân, đón tết an toàn. Bên cạnh đó, địa phương cần tiếp tục việc truy vết, rà soát và có các biện pháp cách ly phù hợp với các trường hợp F2, F3, nâng cao giám sát việc cách ly tại nhà để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền bằng các hình thức để người dân không lơ là,

chủ quan, thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, không để dịch xâm nhập, lây lan ra cộng đồng, bảo đảm sức khỏe cho người dân. Xã Tân Lập là vùng cây cảnh, trong thời điểm hiện nay sẽ có nhiều xe chở cây cảnh đến và đi nên đề phòng, chống dịch bệnh đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức phun khử khuẩn đối với các xe và chỉ đồng ý cho xe

vào thực hiện hoạt động kinh doanh tại các địa điểm không phải trường hợp F2, F3. Đối với ngành Y tế, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương, bám sát diễn biến tình hình dịch bệnh, có biện pháp phòng, chống dịch kịp thời.

Trong buổi sáng ngày 7/2, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

tại chốt kiểm soát dịch tại cầu Tân Đệ và kiểm tra khu cách ly tập trung của huyện Vũ Thư - nơi đang có 45 trường hợp cách ly tập trung. Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ vì sự an toàn của cộng đồng.



Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại cầu Tân Đệ.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố Thái Bình, Phòng Tư pháp thành phố đã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ công tác trong lĩnh vực tư pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trường phòng Tư pháp thành phố Đỗ Thị Phương Thảo cho biết: Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho người dân đóng vai trò rất quan trọng, là cầu nối đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân. Vì vậy, UBND thành phố đã chỉ đạo triển khai quyết liệt, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, với nội dung tuyên truyền phù hợp với nhu cầu của đông đảo tầng lớp nhân dân; hình thức tuyên truyền đã có nhiều đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL. Năm 2020, đã tổ chức 53 cuộc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân như Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tiếp cận thông tin... Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp tổ chức trợ giúp pháp lý, phổ biến quy định pháp luật về đất đai, khiếu nại, tố cáo cho nhân dân xã Vũ Lạc; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tư vấn pháp luật cho phụ nữ, tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bình đẳng giới... cho 300 hội viên chủ chốt ở cơ sở. Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân.

**THÀNH PHỐ Nâng cao chất lượng công tác tư pháp**

Cùng với công tác tuyên truyền, Phòng Tư pháp thành phố còn thực hiện tốt công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và công tác xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật. Năm 2020, đã phối hợp với các phòng, ban tham mưu UBND thành phố kiểm tra, xử lý 90 trường hợp vi phạm; UBND phường, xã đã kiểm tra, xử lý trên 450 trường hợp vi phạm trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, phòng, chống dịch Covid-19. Để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đăng ký và quản lý hộ tịch,

chứng thực, trên cơ sở các quy định của pháp luật, Phòng đã tham mưu UBND thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý trong lĩnh vực công tác hộ tịch, 100% phường, xã đã triển khai thực hiện đồng bộ phần mềm thống kê ngành Tư pháp và kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi tự phần mềm đăng ký khai sinh điện tử sang cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm để cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi. UBND thành phố đã thực hiện đăng ký 8 sự kiện hộ tịch có yếu tố nước ngoài, thay đổi cải chính hộ tịch 143 trường hợp, cấp bản sao trích lục hộ tịch 132 trường

hợp; UBND phường, xã đăng ký khai sinh cho trên 3.300 trường hợp, khai tử gần 1.000 trường hợp, đăng ký kết hôn hơn 700 trường hợp, chứng thực trên 80.000 việc.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tư pháp hộ tịch, những năm qua Đảng ủy, UBND phường Kỳ Bá luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện những quyền nhân thân quan trọng của mình như đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, khai tử, thay đổi, cải chính hộ tịch... Địa phương cũng đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để tập trung cho công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng

dụng công nghệ thông tin trong đăng ký và quản lý hộ tịch, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, ổn định chính trị, an ninh trật tự. Trong năm 2020 đã giải quyết gần 6.000 lượt giao dịch hành chính, trong đó xác định chốt ký trên 2.000 trường hợp, chứng thực bản sao trên 1.500 lượt người. Thực hiện tốt công tác đăng ký hộ tịch với trên 700 sự kiện hộ tịch phát sinh tại địa phương như đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, cải chính hộ tịch, cha nhận con, nuôi con nuôi; thực hiện liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT, đăng ký thường trú cho gần 300 trẻ em. Việc thực hiện đăng ký, quản lý hộ tịch bảo đảm đúng quy định, thành phần hồ sơ và thời hạn giải quyết. Bà Nguyễn Thị Hải Yến, công chức tư pháp - hộ tịch phường Kỳ Bá cho biết: Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về hộ tịch, hộ khẩu thông qua các buổi họp tổ dân phố và lồng ghép vào các buổi sinh hoạt đoàn, hội nên người dân hiểu rõ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Cùng với đó, chúng tôi luôn thực hiện tốt 3 không: không gây phiền hà, sách nhiễu; không yêu cầu bổ sung hồ sơ nhiều lần và không trễ hẹn.

Để phát huy hiệu quả công tác tư pháp, thời gian tới, thành phố tiếp tục đổi mới, kiến tạo tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ, công chức; tăng cường công tác phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, nâng cao chất lượng hoạt động qua mạng văn phòng điện tử liên thông.

**MINH NGUYỄN**



Cán bộ tư pháp phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) hướng dẫn người dân kê khai thủ tục làm giấy khai sinh.

**CẬP NHẬT VÙNG DỊCH COVID - 19 TẠI VIỆT NAM VÀ HƯỚNG DẪN TẠM THỜI NGƯỜI DÂN BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH KHU VỰC TỈNH THÁI BÌNH**  
(Thời gian cập nhật: 21 giờ, ngày 07 tháng 02 năm 2021)

\* Bảng cập nhật các vùng dịch, ổ dịch hiện nay:

TT	Tỉnh/TP	Quận/huyện	Xã/phường/Thị trấn	Thôn, xóm, Tả, Ngõ, Tọa nhà
1	Quảng Ninh	Vân Đồn	Cái Rồng/ Hạ Long/ Đông Xá/ Vạn Yên/ Đoàn Kết/ Đại Xuyên/ Bình Dân/ đảo Cái Bần	
		Thành Phố Hạ Long	Tổ 1, 4, 5, Khu 6 Hồng Hải/ Cao Thắng/ Hà Khẩu	
		Đông Triều	Nguyễn Huệ/ Hưng Đạo/ Xuân Sơn/ Kim Sơn/ Bình Khê/ Tràng An/ Tân Việt/ Việt Dân/ Đức Chính/ Đông Triều/ Hồng Phong/ Bình Dương/ An Sinh/ Thủy An	
2	Hải Dương	Toàn bộ các huyện	Toàn bộ các xã	
		Mê Linh	Xã Tiên Thắng	Thôn Bạch Trĩ Ngõ 49 Dịch Vọng/ Ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn
		Cầu Giấy	Dịch Vọng/ Dịch Vọng Hậu/ Quan Hoa	
		Nam Từ Liêm	Xuân Phương/ Mỹ Đình 2	
		Đông Anh	TT Đông Anh	Tổ 11/ Nhà máy 2153
3	Hà Nội	Hai Bà Trưng	Vinh Tuy	Tòa nhà T6 Times City
		Đông Đa	Láng Hạ	Chung cư Sky City Tower - 88 Láng Hạ
4	Bắc Ninh	Lương Tài		Lâm Thao
5	Hòa Bình	T.P Hoa Bình		Đông Tiến
6	Bắc Giang	Lục Nam		Cần Tỷ
7	Hà Giang	Xin Mần		Tổ Nhieu
8	Điện Biên	Tp Điện Biên Phủ		Nà Tấu, Nà Nhạn
9	Hải Phòng	Mường Ảng		Áng Tử
10	Gia Lai	lă Pa		lă Trôk/la Mơn
		Krông Pa		Kim Tân
		Ayun Pa		Chư Ream
11	TP Hồ Chí Minh	Quận 11		Phước 4
		Thủ Đức/Một Phú Giáo		Phú Hòa An Bình
12	Bình Dương	Thuận An	Phố Hòa Long	Chung cư Ehome 4

\* Các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 người dân phải thực hiện khi từ các vùng dịch trên về tỉnh:

Đi từ vùng dịch	1. Màu đỏ: Ổ dịch đang phong tỏa	2. Màu vàng: Vùng dịch	3. Màu xanh: Tỉnh/TP có dịch
Biện pháp phòng, chống dịch áp dụng	Cách ly tập trung	Cách ly tại nhà, nơi lưu trú	Khai báo, giám sát y tế

DIỆN THOẠI TƯ VẤN: 18009402 hoặc 02273836722

(Nguồn: Sở Y tế Thái Bình)

**PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT**

**PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ**

Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

**Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật**

Ngay từ đầu năm, để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, công văn về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm...

Năm 2020, các cấp, ngành, đơn vị, thành viên hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật đã tập trung phổ biến quán triệt Hiến pháp năm 2013 gắn với các luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp; chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản ban hành năm 2019 và năm 2020; các văn bản liên quan trực tiếp đến công tác phòng, chống dịch bệnh, hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống cháy, nổ, an toàn giao thông cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Trong đó, chú trọng tuyên truyền Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Luật An ninh mạng, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tố cáo, Luật Khiếu nại, Luật Đấu giá tài sản, Bộ luật Dân sự 2015, Bộ

luật Hình sự 2015, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Đất đai, Luật Hôn nhân và gia đình... cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân...

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân nông thôn, ngư dân vùng ven biển, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn được quan tâm, tăng cường. Sở Tư pháp đã phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền pháp luật tại các huyện Đông Hưng, Vũ Thư. Các cấp hội nông dân đã tổ chức 20 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho 3.500 lượt người. Các nội dung được phổ biến tập trung vào Hiến pháp 2013, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật

Bảo vệ môi trường, Luật Phòng, chống ma túy, Luật Giao thông đường bộ.

Việc phổ biến giáo dục pháp luật cho đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật được các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố chú trọng. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các trường phổ thông được duy trì thường xuyên với hình thức đa dạng, phong phú. Số lượng học sinh, sinh viên, giáo viên tham gia nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật tăng.

Việc triển khai tổ chức hưởng ứng ngày Pháp luật là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Các sở, ngành, đoàn thể, địa phương đã chủ động xác định hình thức hưởng ứng ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả như tổ chức hội nghị sinh hoạt hưởng ứng; thông qua các cuộc họp cơ quan, lồng ghép với các cuộc vận động, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, treo pa nô, áp phích, băng rôn hưởng ứng ngày Pháp luật.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới, Sở Tư pháp và các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung triển khai các nhiệm

vụ trọng tâm như tuyên truyền các văn bản của trung ương và địa phương về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh tập trung phổ biến các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành trong năm 2020, 2021; tăng cường tuyên truyền các văn bản pháp luật về Hiến pháp, dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình, biển đảo, giao thông, bình đẳng giới, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tệ nạn xã hội, pháp luật bảo vệ môi trường, phòng, chống tham nhũng, chế độ chính sách đối với người có công, quy định về xây dựng nông thôn mới, pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, bảo đảm sự kết hợp hài hòa giữa hình thức phổ biến giáo dục pháp luật truyền thống và những hình thức phổ biến giáo dục pháp luật mới được áp dụng có hiệu quả trong thời gian tới với những đối tượng khác nhau. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021 tại một số sở, ngành, huyện, thành phố và trường học.

**LÊ THUY**  
(Sở Tư pháp)